

พรศักดิ์ นิลกมล
โครงการพระราชดำรินพื้นที่จังหวัดพบุรี

หน่วยงานดำเนินการ โครงการชลประทานพบุรี และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพบุรี

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรมหลัก	พระราชดำริ (ความเป็นมา)	พื้นที่ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ	แนวคิดการขยายผล
1	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่โครงการชลประทาน ช่วยเหลือผู้ว่างงาน	นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพบุรี ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ขอให้โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือผู้ว่างงาน อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดพบุรี เข้าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักพระราชพิธีการไต่สวนความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว มีพระราชดำริว่าเป็นโครงการที่สนับสนุน แต่ต้องมีข้อตกลงว่า 1. ผู้ที่ปลูกในเขตโครงการจะไม่ได้รับค่าเช่าเลย หรือเอกชนจะให้มีการเช่าโดยไม่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 2. ระบบต้องให้ระบบของฝ่ายก่อน 3. ในพื้นที่ทำประโยชน์จะต้องส่งเสริมทฤษฎีใหม่ 4. ในอนาคตจะต้องขยายพื้นที่รับประโยชน์ จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้เป็นข้อตกลงที่ว่า “ในพื้นที่ทำประโยชน์จะต้องส่งเสริมทฤษฎีใหม่” ทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน	พื้นที่รับประโยชน์ จากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือผู้ว่างงาน ค.มหาโพธิ์ ค.สระโบสถ์ จ.พบุรี	ดำเนินการโดยโครงการสนับสนุนสระเก็บน้ำ - ปี 2545 ดำเนินการโดยโครงการชลประทานพบุรี ได้ชุดสระเก็บน้ำให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ราย 30 สระ ได้รับงบประมาณ 3,204,000 บาท - ปี 2546 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพบุรี ได้รับงบประมาณ 200,000 บาท กับเกษตรกรที่ร่วมโครงการ 30 รายๆ ละ 5,000 บาท และจัดทัศนศึกษาดูงานด้านเกษตรทฤษฎีใหม่	บูรณาการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือผู้ว่างงาน ได้แก่ 1) ส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 2) ส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ 3) พัฒนาแหล่งน้ำและระบบการให้น้ำ 4) ส่งเสริมและพัฒนาตำบลการประมง 5) การปรับปรุงและอนุรักษดินและน้ำ 6) ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสุสีตัว 7) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร 8) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมหลัก	พระราชดำริ (ความเป็นมา)	พื้นที่ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ	แนวคิดการขยายผล
		<p>โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้ประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี และโครงการชลประทานลพบุรี ให้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแฉม โดยให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดทำโครงการฯ และเสนอของบประมาณจากสำนักงาน กปร. โดยใช้ชื่อว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่โครงการชลประทานห้วยใหญ่วังแฉม และประสานงานกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>			